

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความเมตตา กรุณาของบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ท่านซึ่งผู้ศึกษาระลึกอยู่เสมอว่าทุกท่านที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงถึงต่อผู้ ศึกษา โดยจะน้อมรำลึกถึงพระคุณของท่านตลอดไป ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประทีป ทับอัครตา- นนท์ และรองศาสตราจารย์ สุพล อิงประสาร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งกรรมการสอบ วิทยานิพนธ์ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภูริชญา วัฒนรุ่ง ประธานกรรมการ ดร.สอาด หอม- มณี และดร .บวรวิทย์ เป็รื่องวงศ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ท่านได้ ให้เกียรติและให้ความ อนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออย่างมากมายมหาศาลทั้งข้อคิด ข้อเสนอแนะ ชี้แนวทาง รวมทั้งข้อมูล ที่ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าวิจัย ในทางวิชาการที่ผู้ ศึกษาได้นำมาประกอบเป็นข้อมูลการเขียน วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จนสำเร็จบริบูรณ์ได้เนื้อหาสาระอันสมบูรณ์ส มควรจะได้ก่อให้เกิดประโยชน์ ในทางวิชาการที่มีคุณค่าท่าน ได้ตรวจเรียบเรียงแก้ไขปรับปรุง แต่งเติม และตัดทอน ให้ได้ข้อความ ที่กระชับชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้ศึกษามีกำลังใจจากการที่ได้รับคำแนะนำจากท่านทุกครั้งที่ได้ขอ คำปรึกษาจนเรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จ ได้ด้วยดีและที่สำคัญยิ่ง ปรากฏว่าวิทยานิพนธ์ฉบับ นี้สำเร็จเป็นฉบับแรกของนักศึกษาในหลักสูตรเดียวกันด้วย ผู้ศึกษาจึงขอกราบขอบพระคุณท่าน เป็นอย่างสูงและจะขอระลึกถึงพระคุณของท่านในความเมตตาต่อผู้ศึกษาในครั้งนี้อย่างตลอดไป

ผู้ศึกษา ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้เป็นอ าจารย์สอนเนื้อหาทุกรายวิชาใน หลักสูตรนิติศาสตรมหา บัณฑิตทุกท่าน รวมทั้งอาจารย์ของบัณฑิตวิทยาลัยที่ ได้ให้ความรู้ต่อ ผู้ ศึกษาที่หลากหลายจนผู้ศึกษาได้นำเอาแนวความคิดที่ได้จากการเรียนการสอนในเนื้อหาที่ได้รับจาก การเข้าเรียนทุก ๆ รายวิชาแล้วนำมาประกอบการเขียนวิทยานิ พนธ์ฉบับนี้จนทำให้วิทยานิพนธ์นี้ สำเร็จสมบูรณ์โดยการได้นำเอาองค์ความรู้จากการที่ได้รับจากการสอนและคำแนะนำของเหล่า คณาจารย์ทุกท่านมาประกอบการเขียนและวิจัยด้วย จึงขอกราบขอบพระคุณทุก ๆ ท่านมาด้วย ณ โอกาสนี้

ผู้ศึกษา ขอขอบคุณบรรดาบุคคลซึ่งมีรายชื่อปรากฏเป็นคู่ กรณีและพยานในสัญญา ประนีประนอมยอมความตามที่ปรากฏในภาคผนวกนี้ที่ได้ท่านอนุญาตให้นำสัญญาประนีประนอม ยอมความมาประกอบงานวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้นับว่าท่านให้ความอนุเคราะห์แก่ผู้ศึกษา ในครั้งนี้จึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงมาด้วย ณ โอกาสนี้ นอกจากนี้บุคคลตามที่ผู้ ศึกษาได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น ยังมีบุคคลอีกหลายท่านที่มีส่วนในความสำเร็จของวิทยานิพนธ์นี้ กล่าวคือ ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่ออุทัย สืบมา และ คุณแม่ทองคำ สืบมา ซึ่งท่านทั้งสอง

เป็นบิดาและมารดาของผู้ศึกษา ที่ท่านได้ให้กำเนิดชีวิตและเลี้ยงดู ผู้ศึกษาให้เจริญเติบโต จน ผู้ศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาและเล่าเรียนตลอดมา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษาในครั้งนี้ด้วย เพราะหากไม่มีท่าน ทั้งสองแล้ว ผู้ศึกษาก็จะไม่มีโอกาสตั้งเช่นในวันนี้ได้โดยแน่แท้ และยังมีบุคคลสุดท้ายที่ ผู้ศึกษา จะลืมไม่ได้เลยไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้า เพราะเป็นบุคคลที่เป็นหุ้นส่วนชีวิตของ ผู้ศึกษาซึ่งได้ช่วยให้กำลังใจ กำลังทุนทรัพย์ในค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษาแก่ผู้ศึกษาบุคคลคนนั้นก็ คือ คุณ วรรณาส สีบมา ซึ่งเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ ผู้ศึกษา ที่คอยช่วยแบ่งเบาภาระในการรับผิดชอบใน ภารกิจด้านครอบครัว และกิจการอื่น ๆ จนทำให้ผู้ศึกษาได้มีเวลาทำการศึกษาค้นคว้า วิจัย ตลอดจน เรียบเรียงวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้สำเร็จสมบูรณ์ได้ ผู้ศึกษา จึงขอขอบคุณในการมีส่วนร่วมต่อ การศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตในครั้งนี้ด้วย และถ้ามีข้อบกพร่องหรือผิดพลาด ประการใดผู้ศึกษาขออภัยไว้แต่เพียงผู้เดียว และผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็น ประโยชน์ต่อวงการวิชาการ วงการนิติศาสตร์ รวมทั้งประเทศชาติสืบไป

จำสืบทำรวจ กิตติภณ สีบมา